



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร หรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป เมื่อมีอัตราว่างที่จะจัดจ้าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะมีหนังสือแจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรรทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้แจ้งไว้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ - ๒ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑ - ๖ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปตามกำหนดการ ดังนี้

วัน...

วันเวลา และสถานที่ในการรายงานตัว

ที่	ตำแหน่ง	วัน เวลา	สถานที่
๑	นักทรัพยากรบุคคล	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม สคทช. ๒ อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น ๒๐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๒	นักจัดการงานทั่วไป		
๓	นักประชาสัมพันธ์		
๔	นิติกร		
๕	เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ		
๖	นักวิชาการภูมิสารสนเทศ		
๗	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๘	นักวิชาการคอมพิวเตอร์		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ